

แผนประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของ เทศบาลตำบลยุหว่า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	ประเด็นขั้นตอน/ กระบวนการดำเนินงาน	เหตุการณ์ ความเสี่ยง ที่อาจจะ เกิดขึ้น	ปัจจัยเสี่ยงที่อาจมี ผลกระทบ/กระตุ้นให้ เกิดการทุจริต	การควบคุม/ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง	ประเมินระดับของความเสี่ยง						มาตรการป้องกัน เพื่อไม่เกิดการ ทุจริต	ตัวชี้วัด ผลสำเร็จ	
						ไม่มี	ต่ำมาก	ต่ำ	กลาง	สูง	สูงมาก			สูงสุด
๑.		การนำทรัพย์สินของเทศบาลไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว	มีการนำทรัพย์สินของราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลมีจำนวนน้อย ซึ่งทรัพย์สินทางราชการมีจำนวนมาก จึงทำให้ยากต่อการควบคุมดูแล ๒.สถานที่ในการจัดเก็บทรัพย์สินไม่มีความปลอดภัย	๑.พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐					✓			๑.มีการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน ๒.มีการจัดทำคู่มือในเรื่องของการยืมใช้ทรัพย์สิน	ไม่มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒.		การรับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใดจากการช่วยเหลือประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่	ประชาชนผู้มาติดต่อของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อมุ่งหวังจะให้บริการที่สะดวกรวดเร็ว	๑.เจ้าหน้าที่ขาดจิตสำนึก ค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ ๒.รูปแบบของผลประโยชน์ที่ได้รับมีหลายหลาย มิใช่เพียงแค่เงินหรือทรัพย์สิน	๑.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๔ ๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์				✓			๑.มีการกำหนดมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	เทศบาลตำบลยุหว่าไม่ได้รับการร้องเรียนปัญหาดังกล่าว	

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ เทศบาลตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ผู้รายงาน คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลยุหว่า

ลงชื่อ สิบตำรวจเอกหญิง  ประธานกรรมการ
(พรรณทิพย์ โกสีย์ศิริกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุเมธ จิตตาดู)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอัมพิกา สิริ)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชยันต์ อภิวงค์งาม)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวจริยวรรณ ตรุศรีลักษณ์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวหทัยกาญจน์ สุริยมล)